

TÂM THƯ CỦA LUẬT SƯ VÕ VĂN QUAN
(Trước khi qua đời)



Vo Van Quan
858 Okaloosa Ave
Orlando, FL 32822

Orlando 3.4.2001

Anh chị Cường thân mến,

Tôi xin thành thật cảm ơn anh chị đã có ^{mỹ ý} và còn lại chịu thật công tiền hai lần để gửi tặng tôi cái tape quay buổi tiệc cưới của cháu và buổi họp 1994 của gia đình luật-khoa.

nhận được tape tôi rất vui thích và lập-tức xem ngay.

Từ buổi tiệc cưới ~~ở~~ tháng 4/2000 đến nay đã gần một năm. Nhưng khi xem tape, tôi thật sung sướng cảm-động, tưởng như thời-gian ngưng lại và tôi đang sống trong buổi tối ấy, buổi tiệc đẹp như một giấc mơ êm đẹp.

Đúng vậy, đối với tôi, không những đó là một tiệc cưới mà đồng thời còn như là buổi họp mặt của những nhà đồng-nghiệp và ưu thân-phần, - những người cũng truy giới tư-pháp Sài Gòn thuở xưa, và bây giờ trong kiếp sống tha phương đã thành là những người cũng trong đại gia đình tư-pháp, thân-thiết với nhau và cũng chung một hoài-niệm và thao tuyệt-với hạnh nghệ tại quê nhà. Trong buổi tiệc ấy, nhìn thấy lại những anh chị ưu luật-sư gặp nhau tay bắt mặt mừng, hôn hoan nói cười, ăn uống, đùa giỡn, văn nghệ là liệt, có lúc tôi tưởng như mình đang sống trong những tiệc Tết Năm vui nhộn, thân-thiết của luật-sư-Đoàn thuở xưa.

Buổi họp mặt gia đình mặt khoa 1994, đã
tổ chức châu đáo, vui vẻ Trung bình. Khán văn.
nghệ thật đặc sắc, nhét lã cao đôn hùng
hậu với kỹ thuật hợp ca xuất sắc. Tài nhân kỹ,
thầy anh chị tôi, lại trong buổi tiệc. Lắm
tôi chạnh nhớ lại những năm, tháng xa xưa
tôi đã từng gặp anh, chị trong những phiên
tọa đàm rập với những đồng nghiệp quen thuộc,
khi tôi lui tới Pháp - đình Sài Gòn. Những
hình ảnh của quá khứ thân thương ấy sống mãi
trong tôi.

~~ở~~ một số bạn - bạn ai ngại cho tôi,
bảo rằng tôi sống quá nhiên với đời vãng, do đó
tâm trí cứ mãi xao xuyến với buồn, thương,
luyến, tiếc. Đúng vậy. Nhưng tôi không muốn
thay đổi. Vì đồng thời với những hoài niệm đó,
tôi đã có những giờ phút sâu xa êm lộng
tuyệt vời trong những lần "thả phượng vông
cổ-tri" được vui sống họp mặt tại Los Ange-
les, San Jose, Washington D.C., Houston,
Montreal và Paris với những cố nhân trong
đại gia đình tư-pháp thuở xưa.

Một lần nữa, tôi xin thành thật cảm
ơn anh, chị. Tôi sẽ giữ kỹ, sẽ trân quý món quà
vàng của anh chị.

Thân ái chúc anh, chị luôn luôn được
khỏe mạnh vui tươi và rất mong trong tương
lai mình còn có dịp gặp lại nhau tại Cali hay
Florida để được cùng nhau sống lại phần
mào cái thuở tuyệt vời hân ngộ hân tại quê
nhà.

Thân ái

Đ.T. 407-275-8815

